

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

**CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES**

*(Kèm theo Quyết định số 3763/QĐ-ĐHM ngày 21 tháng 12 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh*

*Issued together with Decision No 3763/QĐ-ĐHM dated 21 month 12 year 2023
by the Rector of Ho Chi Minh City Open University)*

I. Thông tin tổng quát-General information

1. Tên ngành đào tạo bằng tiếng Việt/Major in Vietnamese: **Luật**
2. Tên ngành đào tạo bằng tiếng Anh/Major in English: Law
3. Mã ngành/Major Code: **7380101**
4. Trình độ đào tạo/Level of training: Đại học-Undergraduate
5. Hình thức đào tạo/Mode of training: Chính quy-Full time
6. Thời gian đào tạo /Duration of training: 4 năm
 - Thời gian đào tạo chuẩn: 11 học kỳ
 - Thời gian học tập tối thiểu: 09 học kỳ
 - Thời gian học tập tối đa: 22 học kỳ
7. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tổng số tín chỉ)/Total credits: 126 tín chỉ (chưa bao gồm tín chỉ khối kiến thức GDQPAN và GDTC)
8. Văn bằng tốt nghiệp/Name of degree: Cử nhân
9. Ngôn ngữ đào tạo/Language(s) of instruction: Tiếng Việt

II. Chuẩn đầu ra – Programme learning outcomes (PLOs)



Chỉ số	Mô tả	Phân nhiệm thành phần của CTĐT	Ghi chú
PO.1 Trang bị kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội và con người để phát triển nghề nghiệp và tự hoàn thiện bản thân			
PLO.1	Thể hiện hiểu biết các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để làm nền tảng phát triển tư duy phân biện	(1) Môn tự chọn khối kiến thức kinh tế, luật, khoa học xã hội và nhân văn; (2) Môn tự chọn khối kiến thức toán, tin học và khoa học tự nhiên.	
PLO.2	Hình thành thế giới quan, nhân sinh quan thông qua việc vận dụng những quan điểm khoa học về tính cách mạng, tính nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, đổi mới đất nước.	(1) Triết học Mác – Lênin; (2) Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (3) Tư tưởng Hồ Chí Minh	
PO.2: Cung cấp kiến thức lý thuyết và thực tiễn thuộc ngành Luật để giải quyết các vấn đề chuyên môn			
PLO.3	Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực cơ sở ngành luật nhằm giải quyết các các vấn đề chuyên môn nền tảng của ngành luật.		
PLO.3.1	Áp dụng kiến thức pháp luật hiến pháp để xác định được thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; quyền con người, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam trong thực tiễn đời sống xã hội; cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam, các mối quan hệ cơ bản giữa nhà nước với công dân.	(1) Luật hiến pháp; (2) Thực tập tốt nghiệp.	
PLO.3.2	Áp dụng kiến thức pháp luật hành chính để xác định được các quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước và công dân, doanh nghiệp.	(1) Luật Hành chính; (2) Thực tập tốt nghiệp.	
PLO.3.3	Áp dụng kiến thức pháp luật hình sự và tổ tụng hình sự để xác định các hành vi có dấu hiệu tội phạm và giải quyết các vụ án hình sự.	(1) Luật Hình sự; (2) Luật Tổ tụng hình sự; (3) Thực tập tốt nghiệp.	

Chỉ số	Mô tả	Phân nhiệm thành phần của CTĐT	Ghi chú
PLO.3.4	Áp dụng kiến thức pháp luật dân sự và tố tụng dân sự để giải quyết các tình huống thực tế trong các giao dịch dân sự, quan hệ về tài sản, quyền sở hữu, thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và các vụ, việc dân sự.	(1) Luật dân sự 1; (2) Luật dân sự 2; (3) Luật Tố tụng dân sự; (4) Thực tập tốt nghiệp.	
PLO.4	Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực ngành luật trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong một số lĩnh vực pháp luật.		
PLO.4.1	Áp dụng pháp luật kinh doanh, thương mại vào việc giải quyết các vấn đề về thành lập, giải thể, tổ chức lại, quản lý các loại hình thương nhân; phá sản doanh nghiệp; hoạt động thương mại của thương nhân và giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của thương nhân.	(1) Pháp luật về các loại hình thương nhân và phá sản; (2) Pháp luật về hoạt động thương mại và giải quyết tranh chấp; (3) Thực tập tốt nghiệp.	
PLO.4.2	Áp dụng kiến thức pháp luật về đất đai để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, quyền và nghĩa vụ của người được giao quyền quản lý, sử dụng đất.	(1) Luật đất đai; (2) Thực tập tốt nghiệp.	
PLO.4.3	Áp dụng kiến thức pháp luật về thuế, hải quan vào thực tiễn thực thi chính sách về thuế, hải quan đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.	(1) Luật thuế; (2) Thực tập tốt nghiệp.	
PLO.4.4	Áp dụng kiến thức pháp luật quốc tế để giải quyết được các vấn đề cơ bản về các chủ thể quan hệ quốc tế, quan hệ ngoại giao, các chế định quốc tế, những nguyên tắc trong quan hệ giữa các quốc gia về vấn đề lãnh thổ, biên giới, dân cư, ngoại giao, lãnh sự, hàng không và biển.	(1) Công pháp quốc tế; (2) Thực tập tốt nghiệp.	
PLO.4.5	Áp dụng kiến thức về xung đột pháp luật vào thực tiễn giải quyết những vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài.	(1) Tư pháp quốc tế; (2) Thực tập tốt nghiệp.	
PLO.4.6	Áp dụng kiến thức pháp luật cộng đồng ASEAN, pháp luật về thể chế chính trị và hệ thống pháp luật các nước Đông Nam Á; luật thương mại quốc tế (theo sự lựa chọn của người học) để giải quyết các tình huống thực tế trong các quan hệ cộng đồng ASEAN, pháp luật và thể chế các nước Đông Nam Á và quan hệ thương mại quốc tế.	(1) Môn học tự chọn kiến thức ngành; (2) Thực tập tốt nghiệp.	

VIA
ONG
C M
H PH
H MINI
*

my

Chỉ số	Mô tả	Phân nhiệm thành phần của CTĐT	Ghi chú
PLO.5	Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực pháp luật dân sự trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong một số lĩnh vực pháp luật.		
PLO.5.1	Áp dụng kiến thức pháp luật hôn nhân và gia đình để giải quyết các tình huống thực tế trong các quan hệ về hôn nhân và gia đình, quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái.	(1) Luật hôn nhân và gia đình; (2) Thực tập tốt nghiệp; (3) Khóa luận tốt nghiệp.	
PLO.5.2	Áp dụng kiến thức pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp để thực thi các biện pháp để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thực tiễn.	(1) Luật sở hữu trí tuệ; (2) Thực tập tốt nghiệp; (3) Khóa luận tốt nghiệp.	
PLO.5.3	Áp dụng kiến thức pháp luật về lao động để giải quyết tình huống liên quan đến quan hệ lao động, quyền và nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và người lao động, đề xuất phương thức để giải quyết mâu thuẫn giữa các bên.	(1) Luật lao động; (2) Thực tập tốt nghiệp; (3) Khóa luận tốt nghiệp.	
PLO.5.4	Áp dụng kiến thức pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ, kiến thức pháp luật trong những lĩnh vực dân sự tùy vào sự lựa chọn của người học: công chứng, chứng thực; thi hành án dân sự; luật học so sánh; pháp luật về luật sư; ... để giải quyết các tình huống pháp lý trong thực tiễn.	(1) Pháp luật về giao dịch bảo đảm; (2) Môn học tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành; (3) Thực tập tốt nghiệp; (4) Khóa luận tốt nghiệp.	
PLO.6	Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực pháp luật hành chính và kiến thức hỗ trợ trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong một số lĩnh vực pháp luật.		
PLO.6.1	Áp dụng kiến thức cơ bản về quy trình lập và sử dụng ngân sách nhà nước, kiến thức pháp luật Tổ tụng hành chính, kiến thức pháp luật thuộc chuyên sâu hẹp trong lĩnh vực hành chính tùy vào sự lựa chọn của người học: lịch sử nhà nước và pháp luật, thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; tổ chức công sở; luật môi trường; Hiến pháp nước ngoài; ... để giải quyết các tình huống pháp lý có liên quan trong thực tiễn.	(1) Luật ngân sách nhà nước; (2) Luật Tổ tụng hành chính; (3) Môn học tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành; (4) Thực tập tốt nghiệp; (5) Khóa luận tốt nghiệp.	

Chỉ số	Mô tả	Phân nhiệm thành phần của CTĐT	Ghi chú
PLO.6.2	Áp dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, quản trị, các nhóm ngành khác (xây dựng, môi trường, công nghệ, xã hội, giao tiếp, ...) và các môn thuộc ngành luật kinh tế để hỗ trợ cho việc vận dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn.	(1) Các môn kiến thức bổ trợ; (2) Thực tập tốt nghiệp; (3) Khoá luận tốt nghiệp.	
PO.3. Giúp người học phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết thuộc ngành Luật để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tương xứng với vị trí nghề nghiệp.			
PLO.7	Thể hiện được khả năng tư duy hệ thống và phân biện	(1) Tư duy phân biện; (2) Lý luận nhà nước và pháp luật/Pháp luật đại cương; (3) Các môn kiến thức cơ sở; (4) Các môn kiến thức ngành; (5) Các môn kiến thức chuyên ngành; (6) Các môn kiến thức bổ trợ.	
PLO.8	Thực hiện được việc nhận dạng và giải quyết vấn đề.	(1) Pháp luật về hoạt động thương mại và giải quyết tranh chấp (2) Thực hành nghề nghiệp ngành Luật; (3) Thực tập tốt nghiệp; (4) Khóa luận tốt nghiệp/Các môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp.	
PLO.9	Có kỹ năng giao tiếp nói và viết, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả và làm việc trong môi trường hội nhập		
PLO.9.1	Thể hiện kỹ năng giao tiếp nói và viết, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả	(1) Môn tự chọn khối kiến thức toán, tin học và khoa học tự nhiên;	
PLO.9.2	Có năng lực tiếng Anh đạt tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ dành cho VN	Tiếng Anh nâng cao 1, 2, 3, 4 và 5.	
PLO.9.3	Ứng dụng CNTT trong nghề nghiệp và cuộc sống. Sinh viên tốt nghiệp có chuẩn đầu ra tin học tương đương kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.	Tin học văn phòng nâng cao.	

Chỉ số	Mô tả	Phân nhiệm thành phần của CTĐT	Ghi chú
PO.4. Đào tạo năng lực làm việc độc lập và theo nhóm, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, thích nghi với điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành Luật và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.			
PLO.10	Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tư duy phản biện; (2) Lý luận nhà nước và pháp luật/Pháp luật đại cương; (3) Các môn kiến thức cơ sở; (4) Các môn kiến thức ngành; (5) Các môn kiến thức chuyên ngành; (6) Các môn kiến thức bổ trợ. 	
PLO.11	Có năng lực tổ chức thực hiện công việc và học hỏi phát triển bản thân	<ul style="list-style-type: none"> (1) Môn tự chọn thuộc kiến thức chuyên ngành; (2) Thực hành nghề nghiệp; (3) Thực tập tốt nghiệp; (4) Khoá luận tốt nghiệp 	
PO.5. Xây dựng ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, ý thức phục vụ đất nước và đạo đức nghề nghiệp.			
PLO.12	Có ý thức tuân thủ pháp luật, có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> (1) Luật dân sự 2; (2) Luật hôn nhân và gia đình; (3) Luật tố tụng dân sự; (4) Luật tố tụng hình sự; (5) Luật tố tụng hành chính. 	